

## TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC HỢP MẶT KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

*JOURNAL OF EDUCATION MANAGEMENT CELEBRATED THE 93RD ANNIVERSARY  
OF VIETNAM REVOLUTIONARY PRESS DAY*

HUỶNH THỊ XUÂN HOA<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup>Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, [htxhoa@iemh.edu.vn](mailto:htxhoa@iemh.edu.vn)

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018). Tham dự buổi họp mặt, về phía nhà trường có PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Nguyễn Đình Minh Nhật - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, cùng một số trưởng, phó các đơn vị. Về phía Tạp chí có TS. Phan Minh Phụng - Phó hiệu trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí; PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế, Chủ tịch Hội đồng biên tập, cùng toàn thể chuyên viên, biên tập viên tạp chí.

Phát biểu tại cuộc họp mặt, PGS. TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng Tạp chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, biểu dương những thành tích mà Tạp chí đã đạt được trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, Tạp chí giữ vững sự phát triển ổn định, đồng thời tiếp tục có những đổi mới hiệu quả hơn nữa.

Cũng trong buổi gặp mặt, sau khi ôn lại truyền thống 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, TS. Phan Minh Phụng, Tổng Biên tập Tạp chí, đã báo cáo về tình hình hoạt động của Tạp chí. Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên, Tạp chí đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đề ra và kịp thời đổi mới hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cùng những cố gắng về nghiệp vụ, đạo đức người làm khoa học, bản lĩnh vững vàng, không ngừng rèn luyện, trưởng thành về chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, các thể hệ cán bộ, chuyên viên và biên tập viên của Tạp chí luôn chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời để có được thành quả như ngày hôm nay là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Hội đồng biên tập, Ban biên tập, Ban trị sự và các cộng tác viên của Tạp chí.

Với định kỳ xuất bản 3 tháng 1 số với nhiều bài viết có giá trị, Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục là diễn đàn nghiên cứu khoa học và trao đổi kiến thức, kỹ năng về quản lý giáo dục, có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của Trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bước sang tuổi mới, Tạp chí sẽ ngày càng khẳng định vị trí và vai trò quan trọng trong lĩnh vực báo chí của ngành giáo dục Việt Nam.